



PATTAYA GAZETTE



บ้านเด็กกำพร้า พัทยา & โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา

ติดต่อ : เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150.

ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260. โทรศัพท์ : 038 423468, 038 416426

แฟกซ์ : 038 416425, 038 420180 อีเมลล์ : info@thepattayaorphanage.org

เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org www.facebook/pattayaorphanage

ฉบับที่ 31 : มีนาคม 2561 - มิถุนายน 2561

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี 20260

สิ่งพิมพ์

ที่อยู่ผู้รับ

บริจาคช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ที่

เช็คส่งจ่ายในนาม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

โอนเข้าบัญชีชื่อ : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ

สาขา : บางละมุง

เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9

พร้อมเพย์/เลขที่ผู้เสียภาษี : 0-9930-00204-93-0

สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

เช็คส่งจ่ายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา

โอนเข้าบัญชีชื่อ : โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ

สาขา : บางละมุง

เลขที่บัญชี : 342-4-57203-4

พร้อมเพย์/เลขที่ผู้เสียภาษี : 0-9940-00626-85-1



PayPal Account: donation@thepattayaorphanage.org



โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปถมวัย ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน นอกจากจะร่วมยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว บาทหลวง ดร. วีระ ฝั่งรักษ์ ประธานในพิธีฯ ได้ให้กำลังใจผู้ปกครองของเด็ก ๆ ทุกคน เนื่องจากมีบุตรหลานที่ประเสริฐ แม้จะมีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือด้านอื่น ๆ ตลอดจนขอบคุณบรรดาคุณครูที่ให้การอบรมและเอาใจใส่ดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดี.. ขอพระอวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนก้าวหน้าต่อไป ครอบครัวยั่งยืน และเป็นที่ยรักของคนรอบข้างเสมอ.



แข่งกีฬาฮอกกี : เป็นครั้งที่สองแล้วที่เด็กหญิงตรีเนตร ได้เป็นหนึ่งในนักกีฬาฮอกกีตัวแทนโรงเรียนจากชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ โดยในการแข่งขันกีฬาฮอกกีนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561 ประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คลองหก จ.ปทุมธานี ทีมชลบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 6 ทีม หลังจากทีตรีเนตรยิงไปถึง 3 ประตู นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของน้องตรีเนตร และทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก.. ขอให้มีความมุ่งมั่นพยายามในการฝึกฝนและก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ/ครับ

ส่งน้องจุ่มไปศึกษาต่อที่จีน : คุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการซิสเตอร์สุพิศรา นนทสุวรรณ อธิการิณี มูลนิธิฯ พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ไปส่งนางสาวอักษรา หรือน้องจุ่ม ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เป็นเวลาประมาณ 5 ปี โดยมีอาจารย์และเพื่อนนักเรียนในกลุ่มร่วมเดินทางไปด้วย จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ขอพระอวยพรน้องจุ่มเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีกำลังใจ ความสุข และความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการศึกษาและเรียนรู้โลกกว้าง เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตให้มากยิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป แล้วนำความสำเร็จมาฝากทุก ๆ คนที่บ้านนะครับ/คะ



จดหมายจากผู้บริหาร

เรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ของเรา ได้เป็นเสมือนโอบกอดของแม่ ที่ให้ความอบอุ่น ชุบชูชีวิต สร้างความหวังและความฝันแห่งอนาคตที่สดใสให้ลูก ๆ ของเรามาเป็นเวลา 44 ปีแล้ว พวกเราและลูก ๆ ทุกคนไม่เคยลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านเลย

เพื่อให้ความฝันแห่งอนาคตอันสดใสของเด็ก ๆ จะคงอยู่ตลอดไป ท่ามกลาง เศรษฐกิจที่ผันผวน เราขอวิงวอนท่านผู้มีน้ำใจดี ให้คิดถึงบ้านของเราบ้างเมื่อท่าน กระทำบุญกรรม สิ่งที่ท่านจะมอบให้ แม้เพียงเล็กน้อย จะช่วยสร้างอนาคตอัน ยิ่งใหญ่ให้ลูก ๆ ที่รักของเรา



บาทหลวงวีระ ผังรักษ์
ผู้อำนวยการ



▲ ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณต๋อย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานด้านบุตรบุญธรรมต่างประเทศ ได้เดินทางไปยุโรปเพื่อเยี่ยม เยียนครอบครัวบุตรบุญธรรมและเด็ก ๆ เธอได้พบเกือบ 40 ครอบครัวที่โกลาจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบกับอีก 10 ครอบครัวที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และอีก 85 ครอบครัวที่ไฮเดลเบิร์ก เยอรมนี ในโอกาสนี้เธอได้พบกับเด็ก ๆ มากมายหลายคน ที่ได้รับการขอรับไปเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ว่า 25 ปีก่อน และอีกกว่าครึ่งซึ่งเป็นเด็กที่เพิ่งเดินทางไปประเทศของครอบครัวบุญธรรม เมื่อไม่นานมานี้ สำหรับคุณต๋อย มันเป็นความทรงจำที่ยากจะลบเลือนสำหรับการได้พบเห็นเด็ก ๆ เหล่านั้น ซึ่งล้วนดูสดชื่น และเติบโต อย่างมีความสุขในแต่ละครอบครัว ด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่เดิมที่พวกเขาได้จากมาเมื่อหลายปีก่อน ขอขอบคุณ องค์การตัวแทนในสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลีและเยอรมนีที่ได้ค้นหาครอบครัวอบอุ่นให้กับเด็ก ๆ แห่งบ้านเด็กกำพร้าพัทยา



▲ วันครอบครัว 2561 : ในการฉลองวันครอบครัวประจำปี 2561 ของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา นอกจากจะมีการรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ดังเช่นทุก ๆ ปีแล้ว เรายังได้ร่วมยินดีกับสมาชิกในบ้าน รวมจำนวน 48 คน ที่มีวันเกิดในระหว่างเดือนมกราคม และพฤษภาคม โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน.. สวัสดิวินครอบครัว สุขสันต์วันเกิด และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน/ทุกองค์กร โดยเฉพาะ ผู้อุปถัมภ์น้อง ๆ ผ่านทางองค์กรเซฟไฮลด์ไทยแลนด์ครับ/ค่ะ..



▲ ขอขอบคุณคณะผู้จัด คณะผู้บริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และบรรดาผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการ A.P. Honda Unstop Splash Happiness ซึ่งทางบริษัทฯ จัดในโอกาส Family Day ปี 2561 เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการ องค์การสวัสดิภาพเด็ก ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและสวัสดิการให้กับเด็กทุกกลุ่มวัยในความดูแลของเรา ขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้จัดโครงการดี ๆ เพื่อเด็ก ๆ ของเรา ขอพระตอบแทนในน้ำใจดีของทุก ๆ ท่านด้วยเทอญ



▲ หลายครั้งที่คุณโซเนีย และคุณนิโคลาส โกทซ์มันน์ จากสวิตเซอร์แลนด์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ทั้งสองท่านได้หยอกล้อเล่นกับบรรดาเด็ก ๆ อย่างเป็นกันเองก่อนมื้ออาหารจะเริ่ม จากนั้นช่วยตักอาหารใส่จาน บริการให้เด็กทุกอย่างน่าประทับใจ รวมถึงนำหมอนตุ๊กตาน่ารัก ๆ มาให้สมาชิกในห้องเด็กอ่อน บริจาคอุปกรณ์การช่วยเหลือ สิ่งของต่าง ๆ เพื่อการดูแลน้องก้องภพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเพื่อนของทั้งสองคือ คุณแบร์นาร์ต มุลเลอร์ ได้มาช่วยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดด้วย..



▲ ขอขอบคุณ ผศ.ดร. นิภา นิรุตติกุล พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และร้านแว่นตาทรียท์วี สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป ตามโครงการ “ให้การมองเห็น ให้อรอยยิ้ม” โอกาสครบรอบ 30 ปี ทางยกระดับดอนเมือง.. และในโอกาสนี้ พี่ ๆ นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมห้องเด็กอ่อนด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ



◀ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท ภาษาไทย จำกัด (นำทอม วิเวียน) ที่ได้นำโครงการ “มอบความสุข” มามอบให้กับบรรดาเด็ก ๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ของเรา โดยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงนมผงสำหรับเด็กทารก และถุงบรรจุอาหารเหลว ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเรียน ซึ่งมีคุณครูเกษร ประกอบรัก ให้การต้อนรับ จากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมเด็กเล็กในห้องเด็กอ่อน ขอขอบคุณที่คิดถึงพวกเรา ขอให้ทุกท่านมีความสุขและเจริญในหน้าที่การงาน และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณฉัตรชัย ชัยอภิชาติกุล ซึ่งเป็นผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้..